



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๑๘๐

ที่ สฎ ๐๕๓๒/๖๓๓

วันที่ ๒๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ

ปฏิบัติงานต่ำ ผ่านเว็บไซต์ รพ.คีรีรัฐนิคม

เรียน สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒ เพื่อเป็นการกำหนดมาตรการ กลไก และวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ นั้น

ในการนี้ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม ขออนุญาตแจ้งเวียนประกาศมาตรการดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบ และขออนุญาตเผยแพร่ประกาศ ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานโรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม <http://www.krh-hospital.go.th/index๑.php> (ตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและพิจารณาอนุญาต

(นายสุรียา น้าขาว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

ทราบ-อนุญาต

(ดร.สมพันธ์ กลิ่นนาค)

สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๒  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วัน/เดือน/ปี : ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

หัวข้อ: มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่  
ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

๑. มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การ  
ปฏิบัติงานต่ำ ตามประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๒

Link ภายนอก: โรงพยาบาลคีรีรัฐนิคม <http://www.krh-hospital.go.th/index๑.php>

หมายเหตุ :

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูลผู้อนุมัติรับรอง



(นายสุรียา น้าขาว)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒



(ดร.สัมพันธ์ กลิ่นนาค)

ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่



(นายเอกศักดิ์ บุญศรีวงศ์สกุล)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒

## สำเนาฉบับ

### ประกาศ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม เรื่อง ข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

โดยที่หนังสือสำนักงาน ก.พ.ที่ นร ๑๐๑๒/ว ๒๐ ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๒ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ กำหนดให้ผู้ประเมินประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น และดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน เพื่อเป็นการยกย่องชมเชยและสร้างแรงจูงใจให้พัฒนาผลการปฏิบัติราชการในรอบการประเมินต่อไปให้ดียิ่งขึ้น

ดังนั้น สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม จึงประกาศรายชื่อข้าราชการข้าราชการผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก ในรอบการประเมินที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)



(ดร.สัมพันธ์ กลิ่นนาค)

สาธารณสุขอำเภอคีรีรัฐนิคม